

Trao đổi KHKT - Hoạt động ngành

QUẬN TÂY HỒ, HÀ NỘI ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÙNG AN TOÀN BỆNH ĐỘNG VẬT ĐỐI VỚI BỆNH ĐẠI

Nguyễn Ngọc Sơn

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội

Ngày 10/6/2020 tại quận Tây Hồ, UBND Quận đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định Vùng an toàn bệnh động vật đối với bệnh dại, dự hội nghị có ông Đàm Xuân Thành – Phó Cục trưởng Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và PTNT), ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó bí thư thường trực quận Tây Hồ, cùng đại diện các đơn vị trực thuộc Cục Thú y, Chi cục Thú y vùng I, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội, đại diện lãnh đạo quận, các đơn vị trực thuộc quận, các phường, đội an ninh bắt giữ chó thả rong, cơ quan truyền thông ở Trung ương và Hà Nội.

Trong những năm gần đây, tình hình bệnh dại có xu hướng gia tăng trên địa bàn cả nước, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Bình quân mỗi năm cả nước có tới 100 người tử vong do bệnh dại và khoảng 400 ngàn người phải đi tiêm phòng bệnh dại mà nguyên nhân chủ yếu do chó, mèo cắn, gây tổn thất rất lớn về con người và kinh tế, ảnh hưởng đến an sinh xã hội. Thành phố Hà Nội từ năm 2015 đến nay có 15 trường hợp tử vong trên người do bệnh dại (bình quân 3 người/năm). Mặt khác, mỗi năm có khoảng 10 ngàn người phải đi tiêm phòng bệnh dại, gây tổn thất quá nhiều về kinh tế. Hơn nữa gây tâm lý hoang mang cho người dân, nhất là ở các khu vui chơi giải trí, nơi công cộng, các khu chung cư, phố đi bộ.

Việc xây dựng “Vùng an toàn bệnh động vật đối với bệnh dại” là rất cần thiết, nhằm mục đích quản lý được đàn chó nuôi, chủ động phòng,

chống bệnh dại, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phát triển du lịch Thủ đô và đặc biệt sẽ là điểm đến an toàn trong mắt của các du khách quốc tế.

Quận Tây Hồ có diện tích khoảng 24 km², gồm 8 phường; là quận có tốc độ đô thị hóa nhanh, thương mại dịch vụ phát triển, nhiều loại hình thương mại, dịch vụ đa dạng. Đặc biệt trên địa bàn quận có nhiều khách nước ngoài ngụ cư; tham quan, học tập tại các phường (như Quảng An, Nhật Tân, Yên Phụ ...); số chó hiện có 3.810 con, được nuôi tại 3.419 hộ.

Xác định vai trò của việc quản lý chó nuôi, những năm qua quận đã thực hiện tốt việc tiêm phòng vacxin dại cho đàn chó, thành lập đội chuyên trách bắt giữ chó thả rong, đặc biệt làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân khi nuôi chó (phải thực hiện tốt các quy định về chăn nuôi, mang chó ra nơi công cộng, đảm bảo môi trường). Từ kết quả trên, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của các đơn vị trực thuộc Cục Thú y và Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội, quận Tây Hồ đã được Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và PTNT) công nhận “Vùng an toàn bệnh động vật đối với bệnh dại” (tại Quyết định số 149/QĐ-TY-DT ngày 19/5/2020 về việc Cấp giấy chứng nhận vùng an toàn bệnh động vật đối với bệnh dại tại địa bàn quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội).

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó bí thư thường trực Quận ủy Tây Hồ

trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Cục Thú y, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội. Ông cũng ghi nhận và đánh giá cao các đơn vị trực thuộc quận, đặc biệt sự quan tâm chỉ đạo thực hiện của 8 phường, sự đồng thuận của người dân thời gian qua để công tác quản lý chó nuôi có bước chuyển biến tích cực, quận được công nhận Vùng an toàn bệnh động vật đối với bệnh dại. Đây là điểm nhấn về việc ngăn chặn bệnh dại trên địa bàn quận, cũng là nét văn hóa trong tổ chức sinh hoạt trong các khu dân cư, tại cộng đồng, hoạt động thân thiện giữa con người và thế giới động vật.

Việc xây dựng để được công nhận đã khó, là quyết tâm cao của các cấp, các ngành; song để giữ vững “Vùng an toàn bệnh động vật đối với bệnh dại” sẽ là việc rất khó, cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Ông Nguyễn Anh Tuấn đề nghị sự quan tâm giúp đỡ hơn nữa của Cục Thú y, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội, sự phối hợp giữa các quận trong khu vực. Đề nghị UBND quận nghiên cứu xây dựng “Đề án thực hiện việc quản lý chó nuôi” trên địa bàn quận trong thời gian tới để có những

tiêu chí cụ thể, có kinh phí hoạt động, thu hút sự quan tâm của các tổ chức, xã hội cùng vào cuộc. Đưa tiêu chí việc quản lý chó nuôi vào tiêu chí văn hóa của các phường để các phường đặt mục tiêu, giải pháp thực hiện. Cần đưa công nghệ vào quản lý chó nuôi trên địa bàn (như gắn chip, đeo vòng nhận diện ...), cập nhật thông tin trên hệ thống phần mềm tại các phường. Yêu cầu tăng cường công tác quản lý chó nuôi trên địa bàn, đặc biệt duy trì hoạt động có hiệu quả của các đội chuyên trách bắt chó thả rông tại các phường. Tiêm phòng triệt để vacxin dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn quận để đảm bảo tiêu chí của vùng an toàn bệnh động vật đối với bệnh dại. Đồng thời làm tốt hơn việc tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân, chủ động, tích cực tham gia phòng, chống bệnh dại và duy trì Vùng an toàn bệnh động vật đối với bệnh dại.

Với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo quận, sự đồng thuận của người dân, chắc chắn quận Tây Hồ sẽ thực hiện và duy trì tốt Vùng an toàn bệnh động vật đối với bệnh dại, đảm bảo an toàn dịch bệnh, an sinh xã hội ./.



**Ông Đàm Xuân Thành – Phó Cục trưởng Cục Thú y
trao Quyết định công nhận Vùng an toàn bệnh động vật đối với bệnh dại
cho quận Tây Hồ, Hà Nội**